

Số: /BC-STP

Thái Bình, ngày tháng 6 năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả 05 năm (2019-2024) thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Thực hiện Công văn số 573/HĐPH-PBGDPL ngày 31/01/2024 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương về việc hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024; công văn số 484/UBND-NCKS ngày 06/2/2024 của UBND tỉnh Thái Bình về việc tổ chức thực hiện công văn số 573/HĐPH-PBGDPL ngày 31/01/2024 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương trong đó giao Sở Tư pháp chủ trì thực hiện và báo cáo; Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình báo cáo kết quả 05 năm (2019-2024) thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật (*sau đây gọi là Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg*) trên địa bàn tỉnh Thái Bình như sau:

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra triển khai thực hiện

a) Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn

Để triển khai thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg đồng bộ và hiệu quả trên địa bàn toàn tỉnh; UBND tỉnh Thái Bình đã ban hành Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 17/6/2019 triển khai thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh Thái Bình và Công văn số 5519/UBND-NC ngày 27/12/2019 về xây dựng quản lý khai thác tủ sách pháp luật. Đồng thời, Sở Tư pháp đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện như Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật hàng năm; công văn hướng dẫn công tác PBGDPL hàng năm; công văn số 414/STP-PBGDPL ngày 14/06/2019; công văn về tủ sách pháp luật (*Chi tiết tại phụ lục I*). Trên cơ sở các kế hoạch, hướng dẫn nêu trên; các cơ quan, đơn vị và địa phương căn cứ vào tình hình thực tế chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg.

b) Công tác kiểm tra việc thực hiện

Thực hiện chức năng tham mưu quản lý nhà nước về công tác xây dựng tủ sách pháp luật, Sở Tư pháp đã tham mưu Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh ban hành các Kế hoạch kiểm tra hàng năm. Trong đó có nội dung kiểm tra việc thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg. Các Phòng Tư pháp đã giúp UBND cùng cấp tiến hành kiểm tra công tác xây dựng, quản lý và khai thác Tủ sách pháp luật nhằm kịp thời khắc phục những khó khăn, hạn chế của công tác này. Ngoài các đơn vị tiến hành kiểm tra, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương tự kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung, công tác xây dựng, quản lý và khai thác Tủ sách pháp luật nói riêng.

2. Tình hình xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật

a) Xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật tại các cơ quan, đơn vị của lực lượng vũ trang nhân dân

Theo quy định Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg, Tủ sách pháp luật tại các cơ quan, đơn vị của lực lượng vũ trang nhân dân đã được xây dựng theo Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật tiếp tục được duy trì, củng cố và nâng cao hiệu quả, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, khai thác. Thực hiện quy định này, các cơ quan, đơn vị của lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh đã tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật tại cơ quan, đơn vị để Tủ sách pháp luật góp phần nâng cao trình độ pháp luật và nghiệp vụ của cán bộ, chiến sỹ, phục vụ đắc lực cho công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.

Công an tỉnh, công an các huyện, thành phố tiếp tục duy trì 36 Tủ sách pháp luật; thường xuyên tiếp nhận, mua, cấp phát cho Công an các đơn vị, địa phương các đầu sách mới được xuất bản như: Nghiệp vụ kỹ năng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong Công an nhân dân, Bình luận các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đường sắt theo chức năng của lực lượng Cảnh sát giao thông...; thường xuyên chọn lọc, đề xuất bổ sung các loại sách, báo, tạp chí chuyên ngành các số mới ra của lực lượng Công an như Tạp chí Công an nhân dân, Tạp chí Cộng sản...; hệ thống Tủ sách pháp luật của Công an tỉnh đã phục vụ hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên đến đọc, nghiên cứu, mượn tài liệu mỗi năm. Để hiện đại hóa việc tìm kiếm các tài liệu nghiên cứu trong Tủ sách pháp luật, một số đơn vị trong Công an tỉnh đã nghiên cứu, xây dựng phần mềm tra cứu danh mục đầu sách.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh duy trì 05 Tủ sách pháp luật, Bộ chỉ huy quân sự các huyện duy trì 15 Tủ sách pháp luật; Các tủ sách duy trì hoạt động và phát huy tốt hiệu quả. Hàng năm, Tủ sách pháp luật của các cơ quan, đơn vị được bổ sung thêm nhiều đầu sách mới, mỗi tủ sách có trên 100 đầu sách, trong đó có các tài liệu như các văn kiện, chỉ thị, nghị quyết của Đảng; các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, hoạt động của cơ quan, đơn vị và cán bộ, chiến sỹ; văn bản, tài liệu pháp luật các loại...

b) Xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật tại các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện sáp nhập Tủ sách pháp luật với thiết chế văn hoá - thông tin tại địa phương

Thực hiện Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 17/6/2019 về triển khai thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh Thái Bình và công văn số 5519/UBND-NC ngày 27/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật; Phòng Tư pháp các huyện, thành phố đã ban hành văn bản tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn sáp nhập Tủ sách pháp luật cấp xã thành bộ phận sách, tài liệu pháp luật của Thư viện hoặc điểm Bưu điện – Văn hoá, Trung tâm học tập cộng đồng hiện có đang hoạt động hiệu quả. Đến năm 2020, 100% các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành việc sáp nhập.

Sau khi Tủ sách pháp luật được sáp nhập với thiết chế văn hoá - thông tin tại địa phương, UBND cấp huyện đã có chỉ đạo nhằm quản lý, khai thác có hiệu quả Tủ sách pháp luật đặt ở Bưu điện - Văn hoá xã, Thư viện xã, Trung tâm học tập cộng đồng; tiếp tục thực hiện cấp phát sách pháp luật do Sở Tư pháp trang bị cho Tủ sách pháp luật cơ sở, Chương trình nông thôn mới cấp về các xã, thị trấn... Tủ sách pháp luật được giao cho nhân viên Bưu điện, Thư viện hoặc Trung tâm học tập cộng đồng quản lý. UBND cấp xã phân công Công chức Tư pháp - hộ tịch xã thường xuyên trao đổi nghiệp vụ xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật với nhân viên Bưu điện, Thư viện hoặc Trung tâm học tập cộng đồng thực hiện kiêm nhiệm nhiệm vụ quản lý Tủ sách pháp luật.

Sau sáp nhập, các địa phương vẫn đảm bảo duy trì trung bình mỗi Tủ có trên 200 đầu sách pháp luật với đa dạng các loại tài liệu như: Các loại văn bản quy phạm pháp luật, tài liệu hỏi đáp, bình luận, tài liệu tuyên truyền, tờ gấp, đề cương tuyên truyền, sách nghiên cứu, nghiệp vụ tư pháp, hành chính tư pháp, công tác tư pháp cấp xã, sách chuyên đề pháp luật, các loại sách báo của Trung ương và địa phương xuất bản: tạp chí, đặc san, báo pháp luật. Đồng thời các địa phương thường xuyên rà soát, phân loại sách, tài liệu đảm bảo khoa học, tra cứu thuận tiện; chọn lọc sách, tài liệu pháp luật có chất lượng, giá trị để bổ sung,

trang bị theo định kỳ, phù hợp với điều kiện, đặc điểm địa phương, bổ sung các loại sách mới, các loại Sổ tay hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ.

Việc khai thác tài liệu pháp luật ở cấp xã sau sáp nhập chủ yếu qua hình thức tự đọc tại chỗ, hoặc mượn về với thời gian cố định và được cán bộ quản lý thư viện, nhà văn hóa mở sổ theo dõi. Các địa phương thực hiện tốt việc kịp thời thông báo nội dung sách, báo, tài liệu pháp luật mới trên bảng tin, loa truyền thanh của xã, phường, thị trấn để tạo điều kiện cho người đọc tìm hiểu, đọc, mượn sách, báo, tài liệu pháp luật của Tủ sách pháp luật. Bên cạnh đó, để khai thác có hiệu quả Tủ sách pháp luật, các địa phương đã thực hiện việc luân chuyển, trao đổi sách giữa các Tủ sách pháp luật, số sách được luân chuyển đã làm cho Tủ sách pháp luật ở cơ sở thêm phong phú, đa dạng, thông tin kịp thời các quy định của pháp luật trên các lĩnh vực có liên quan, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức và nhân dân nghiên cứu.

3. Một số mô hình hay, cách làm hiệu quả trong tổ chức quản lý, khai thác, sử dụng Tủ sách pháp luật

Để thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, khai thác, sử dụng Tủ sách pháp luật, các cơ quan, đơn vị địa bàn tỉnh đã có nhiều sáng tạo trong việc quản lý đầu sách, tủ sách, tích cực tuyên truyền nội dung sách và hướng dẫn người dân sử dụng sách hiệu quả, điển hình như: Công an tỉnh xây dựng phong trào “Mỗi tuần một cuốn sách hay, mỗi ngày một kiến thức mới” vận động đoàn viên Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, Hội viên Hội phụ nữ công an tỉnh luân phiên tập trung tại tủ sách của đơn vị để học tập nghiên cứu; chỉ đạo thực hiện phần việc thanh niên “Sắp xếp, thống kê đầu sách tại Thư viện Công an tỉnh”, Xếp sách nghệ thuật... Các hoạt động được các cơ sở Đoàn triển khai thường xuyên, liên tục trong nhiều năm với nhiều hình thức đa dạng và phong phú, qua đó xây dựng và phát triển văn hoá đọc cho cán bộ, chiến sỹ. Phòng Tham mưu, công an tỉnh nghiên cứu, xây dựng, triển khai phần mềm “Tra cứu danh mục tạp chí Công an nhân dân” trên mạng nội bộ Công an tỉnh, qua đó cán bộ, chiến sỹ toàn đơn vị có thể tra cứu danh mục các bài viết hay, có nội dung đáp ứng yêu cầu của người tra cứu trong các bài viết được đăng trên tạp chí Công an nhân dân từ năm 2010 đến nay; tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, chiến sỹ nghiên cứu tài liệu, nâng cao trình độ pháp luật, nghiệp vụ; thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác tham mưu, chiến đấu của Công an tỉnh.

Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh tổ chức các hoạt động “Ngày sách và văn hóa đọc” trong đơn vị với các thông điệp như “Sách hay cần bạn đọc” “Sách quý tặng bạn” “Tặng sách hay – Mua sách thật” để phát động phong trào và khuyến khích tinh thần đọc sách, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sỹ

Các địa phương triển khai Phong trào “Vận động đảng viên tình nguyện tham gia xây dựng tủ sách Chi bộ thôn, tổ dân phố”; mô hình “Mang sách đến từng chi bộ”; phát động phong trào “Văn hoá đọc trẻ”... nhằm chia sẻ các loại sách liên quan đến đoàn viên, thanh niên và học sinh, qua đó trao đổi, thảo luận và nghiên cứu học tập lý luận chính trị, góp phần nâng cao nhận thức, trình độ, bản lĩnh chính trị và năng lực tư duy của thế hệ trẻ.

4. Kinh phí xây dựng, quản lý Tủ sách pháp luật

Tại các cơ quan, đơn vị của lực lượng vũ trang nhân dân: Công an tỉnh đã chủ động ban hành công văn triển khai đến các đơn vị, theo đó giao phòng hậu cần xây dựng dự toán kinh phí đảm bảo cho hoạt động xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật trong kinh phí thực hiện công tác PBGDPL của cơ quan, đơn vị; đồng thời Công an các đơn vị, địa phương tự vận dụng nguồn kinh phí thường xuyên của đơn vị để duy trì mua bổ sung thêm sách, báo (ngoài số đầu sách, báo được cấp phát về từ các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an); vận dụng xã hội hoá từ các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cơ bản đã đảm bảo, không để xảy ra tình trạng thiếu sách, báo, tài liệu. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh sử dụng kinh phí đảm bảo cho xây dựng và quản lý Tủ sách pháp luật theo đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Tại các địa phương đã thực hiện sáp nhập Tủ sách pháp luật, Tủ sách pháp luật được giao cho nhân viên Bưu điện, Thư viện hoặc Trung tâm học tập cộng đồng quản lý. Theo quy định tại Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg, sau khi được sáp nhập, kinh phí xây dựng, quản lý, khai thác sách, tài liệu pháp luật được bố trí trong kinh phí hoạt động của thiết chế văn hoá - thông tin mà Tủ sách pháp luật được sáp nhập. Tuy nhiên, hầu hết các địa phương chưa bố trí kinh phí này cho công tác xây dựng, quản lý Tủ sách pháp luật. Chủ yếu các loại sách, tài liệu đều do UBND tỉnh, ngành tư pháp cấp phát.

5. Đánh giá chung

Trong thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã quan tâm chỉ đạo, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản của Chính phủ, Bộ Tư pháp, UBND tỉnh về công tác xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật. Các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên tổ chức lồng ghép tuyên truyền về công tác này với nhiều hình thức phong phú, phù hợp với từng đối tượng, từng đơn vị, thời điểm. Đối với các đơn vị lực lượng vũ trang, Tủ sách pháp luật đóng vai trò quan trọng đối với cán bộ, chiến sỹ, là nguồn cung cấp văn bản pháp luật, các thông tin về quy định của pháp luật và việc tổ chức thi hành pháp luật nhằm phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, quản lý Nhà nước về an ninh trật tự và xây dựng lực lượng vũ trang.

Tại các địa phương, UBND cấp huyện đã quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật trên địa bàn đảm bảo theo quy định và chỉ đạo của tỉnh. Các địa phương thực hiện sáp nhập Tủ sách pháp luật thành bộ phận sách, tài liệu pháp luật của Thư viện, điểm Bưu điện - Văn hoá, Trung tâm học tập cộng đồng tại các xã, thị trấn được thực hiện khẩn trương, đúng thời hạn quy định, được bố trí ở nơi thuận lợi, góp phần nâng cao nhận thức, phục vụ nhu cầu được thông tin, tiếp cận pháp luật của người dân. Đối với các địa phương thực hiện duy trì Tủ sách pháp luật, tích cực thực hiện các giải pháp xã hội hoá công tác xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật góp phần phát huy vai trò công tác này trong đời sống người dân.

II. TỒN TẠI, HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN

1. Tồn tại, hạn chế

- Đối với lực lượng vũ trang nhân dân, Tủ sách pháp luật tại một số đơn vị, địa phương hoạt động còn chưa hiệu quả, vẫn mang tính hình thức, nội dung các tài liệu duy trì trong Tủ sách chưa phong phú, không cập nhật các tài liệu pháp luật theo định kỳ. Phương thức khai thác Tủ sách pháp luật vẫn ở dạng tài liệu truyền thống, chưa đa dạng, chưa chuyển hoá được thành Tủ sách pháp luật điện tử để cán bộ, chiến sỹ dễ dàng tra cứu, tìm hiểu qua điện thoại, máy tính. Bên cạnh đó, kinh phí còn hạn chế nên đa phần các cơ quan, đơn vị chưa bố trí kinh phí riêng cho công tác xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.

- Tại các địa phương đã tiến hành sáp nhập Tủ sách pháp luật, kinh phí bố trí cho xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật (được bố trí trong kinh phí hoạt động của thiết chế văn hoá - thông tin mà Tủ sách pháp luật sáp nhập) còn rất hạn chế. Việc quản lý Tủ sách pháp luật được giao cho nhân viên Bưu điện - Văn hoá, Trung tâm học tập cộng đồng... vì chưa có chương trình kế hoạch hướng dẫn nghiệp vụ xây dựng, quản lý Tủ sách pháp luật cho cán bộ kiêm nhiệm này nên còn gặp nhiều khó khăn trong quản lý, sắp xếp, xây dựng, khai thác Tủ sách.

2. Nguyên nhân

- Nguồn kinh phí cho công tác xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật tại các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục duy trì Tủ sách còn gặp nhiều khó khăn, hoạt động xã hội hoá công tác này còn nhiều hạn chế.

- Công nghệ thông tin, mạng internet phát triển ngày càng mạnh mẽ, việc tra cứu các văn bản pháp luật trên hệ thống mạng rất nhanh chóng, tiện lợi nên giảm đáng kể nhu cầu lựa chọn tra cứu thông tin pháp luật của Tủ sách pháp luật.

- Cán bộ thực thi nhiệm vụ xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật thực hiện theo chế độ kiêm nhiệm, khối lượng công việc nhiều, ít được tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ gây ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả hoạt động này. Trong quá trình thực hiện sáp nhập Tủ sách pháp luật vào các thiết chế văn hoá tại địa phương, sự trao đổi, hướng dẫn nghiệp vụ giữa các tập thể, cá nhân được giao thực hiện nhiệm vụ còn chưa thường xuyên.

III. BÀI HỌC KINH NGHIỆM

1. Tăng cường vai trò lãnh đạo, sự quan tâm của cấp uỷ đảng, chính quyền trong triển khai thực hiện công tác xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.

2. Các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên rà soát các văn bản pháp luật mới có hiệu lực thi hành; tiến hành phân loại các tài liệu đã hết hiệu lực để thuận tiện cho việc tra cứu thông tin của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn.

3. Quan tâm, bố trí kinh phí phục vụ thực hiện nhiệm vụ xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật đối với đơn vị lực lượng vũ trang; có giải pháp hữu hiệu thu hút nguồn xã hội hoá cho công tác này; thiết chế văn hoá tại địa phương bố trí kinh phí phù hợp để phục vụ xây dựng, khai thác Tủ sách pháp luật đã thực hiện sáp nhập.

IV. QUAN ĐIỂM, PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Quan điểm

Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật đảm bảo đồng bộ, thống nhất có hiệu quả; phát huy kết quả đạt được, nâng cao vị trí, vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.

2. Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp

- Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh.

- Tăng cường phổ biến, tuyên truyền các quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn của các cấp về vị trí, vai trò của Tủ sách pháp luật tới cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

- Ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng, áp dụng các phần mềm tra cứu sách pháp luật tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý, tra cứu sách pháp

luật; triển khai Tủ sách pháp luật điện tử, tích cực đăng tải tài liệu pháp luật thu hút cán bộ, nhân dân tìm hiểu, nghiên cứu pháp luật.

- Bố trí kinh phí cho hoạt động, nghiên cứu giải pháp tăng cường xã hội hoá cho hoạt động xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.

4. Đề xuất, kiến nghị

- Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục nâng cao vai trò của cấp ủy, chính quyền trong việc chỉ đạo quản lý, khai thác các Tủ sách pháp luật trong cơ quan, xã, phường, thị trấn; quan tâm đầu tư hơn nữa về kinh phí, cơ sở vật chất phục vụ công tác này đối với Tủ sách được sử dụng ngân sách theo quy định.

- Đề nghị Bộ Tư pháp có hướng dẫn cụ thể đối với các nội dung xây dựng Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia, tích cực đăng tải tài liệu pháp luật của các ngành, lĩnh vực tạo điều kiện người dân tra cứu thông tin pháp luật thuộc các lĩnh vực khác nhau, tạo thói quen chủ động tiếp cận thông tin pháp luật.

Trên đây là Báo cáo Kết quả 05 năm (2019-2024) thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh Thái Bình, trân trọng báo cáo Bộ Tư pháp, UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Bộ Tư pháp;
- UBND tỉnh;
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Lưu: VT, PBPL.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Trịnh Xuân Hảo